

TRƯỜNG THCS CỤ KHỐI TỔ CHỨC CHO HỌC SINH KHỐI 6 THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện kế hoạch của UBND Quận Long Biên về việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương và tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu cụm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn quận Long Biên, đồng thời thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023, trường THCS Cụ Khối đã tổ chức cho học sinh khối 6 tham quan di tích lịch sử địa phương trên địa bàn quận Long Biên.



Ngày 9/12/2022, học sinh của 6 lớp khối 6 đã tới tham quan hai di tích lịch sử địa phương là đình Thổ Khối (Phường Cụ Khối) và đình Lê Mật (Phường Việt Hưng). Đình Thổ Khối nằm tại ven đê thuộc hữu ngạn sông Hồng. Dưới góc nhìn phong thủy, có người cho rằng đây là thế đất **“Rồng châu”**, bởi dải đê sông Hồng là thân Rồng, giếng đình và đầm đền Cây là mắt Rồng, đình, chùa đối xứng nhau là gò má Rồng, đê quai sau đình là hàm Rồng. Dưới thời Nguyễn, Thổ Khối là một xã thuộc tổng Cụ Linh, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc. Thổ Khối và Xuân Đổ nhập làm một xã mới là Cụ Khối thuộc huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1961, huyện Gia Lâm được nhập về ngoại thành Hà Nội. Hiện nay, đình Thổ Khối thuộc phường Cụ Khối, quận Long Biên. Theo lời kể của dân Thổ Khối thì vào thời Lê (thế kỷ XV-XVIII) có ông Đào Duy Chỉnh (Trình) vốn người huyện Tống Sơn, phủ Thanh Hoa (Thanh Hóa) đến vùng bãi bồi này lập thành ấp

Vạn Thổ. Về sau dân cư ngày càng đông đúc lập thành làng Thổ Khôi. Khi người họ Đào qua đời, dân làng Thổ Khôi ghi nhớ công ơn khai sinh lập ấp, bèn thờ làm Thành hoàng trong đình.

Đình Lê Mật nằm trong một cụm di tích quốc gia bao gồm đình và chùa làng Lê Mật, tại phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Tương truyền, vua Lý Thái Tông (1028 – 1054) có một cô con gái cưng thường bơi thuyền du ngoạn trên dòng Thiên Đức (sông Đuống). Một hôm, công chúa bị đắm thuyền và mất tích, nhiều người đã lặn xuống nhưng không tìm thấy. Cuối cùng, một người xuất thân bắt rắn ở Lê Mật tên là Hoàng Đức Trung mới đưa được xác công chúa lên bờ. Vua ban thưởng gấm vóc, vàng bạc nhưng ông từ chối tất cả, chỉ xin cho các đồng hương sang khai khẩn vùng đất hoang phía Đông-Nam kinh thành Thăng Long. Được vua ưng thuận, dân Lê Mật và mấy làng xung quanh đã di cư và biến vùng đất ven đô ấy dần dần thành 13 trang trại mà sách sử gọi là khu “Thập Tam Trại”. Hoàng Đức Trung làm quan ở trong cung còn giúp đỡ dân làng được nhiều việc khác. Sau khi ngài mất, Lê Mật và các làng liên quan đều lập điện thờ và suy tôn ngài là thành hoàng.

Tham quan di tích lịch sử địa phương là hoạt động trải nghiệm bổ ích và thú vị các em có thêm hiểu biết về lịch sử quê hương Long Biên thân yêu, vô cùng tự hào về mảnh đất rồng thiêng này, thêm yêu, thêm gắn bó với quê hương. Sau buổi tham quan các em sẽ có những bài thu hoạch sâu sắc và những hành động thiết thực giữ gìn, vun đắp, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp.









